

# THAM LUẬN

**Một số kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" và các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động.**

**LE VIỆT BẮC – CHỦ TỊCH CĐ CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TỈNH**

***Kính thưa Đoàn chủ tịch!***

***Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!***

***Thưa toàn thể Đại hội!***

Hôm nay, tôi rất vinh dự và tự hào đại diện cho đoàn viên Công đoàn ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự và phát biểu tham luận tại Đại hội Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Lời đầu tiên, cho phép tôi được gửi tới Đoàn Chủ tịch, các đồng chí Lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể Đại hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

***Kính thưa các đồng chí!***

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Trong những năm qua, phong trào **“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”** tiếp tục phát huy vai trò, khẳng định giá trị cốt lõi và xuyên suốt trong các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động. Phong trào này đã luôn được lãnh đạo quan tâm, đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng và sản phẩm hoàn thành là những đề tài, sáng kiến mang tính chuyên môn kỹ thuật cao, kỹ thuật mới được áp dụng trong chẩn đoán và điều trị như: phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần bằng phương pháp điện châm, thuốc thang, xoa bóp bấm huyệt kết hợp siêu âm trị liệu tại Bệnh viện Y học cổ truyền, điều trị thoái hóa khớp gối bằng phương pháp điện châm kết hợp bài thuốc Tam tỳ thang tại khoa YHCT-PHCN, trung tâm Y tế thành phố Huế, Phẫu thuật chấn thương cột sống, Phẫu thuật thay khớp háng, Phẫu thuật thay chỏm xương đùi, Điều trị bệnh trĩ tại trung Tâm Y tế Nam Đông bằng phương pháp phẫu thuật Longgo, Nghiên cứu thay đổi hành vi nguy cơ ở những bệnh nhân nhiễm HIV được điều trị kháng vi rút tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và các tổn hại chức năng mắt bị lệ biểu hiện ở trẻ em tại Bệnh viện Mắt Huế, Xây dựng mô hình Trung tâm điều hành y tế thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế...; Từ phong trào, chất lượng chẩn đoán và điều trị người bệnh không ngừng được nâng cao, nhiều bệnh nhân nặng được cứu sống, điều trị thành công nhiều ca bệnh khó, hạn chế được số lượng bệnh nhân chuyển tuyến giúp gia đình bệnh nhân yên tâm điều trị và giảm chi phí ca bệnh đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ nhân dân và để lại nhiều hình ảnh đẹp về người chiến sỹ áo trắng đang ngày đêm cống hiến sức mình vì người bệnh.

Kết quả giai đoạn 2018-2023: Toàn ngành y tế có 683 Đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến được công nhận, qua đó tiết kiệm và làm lợi hàng trăm triệu

đồng, trong đó có 15 đề tài xếp loại Xuất sắc, 77 đề tài xếp loại Khá; có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, có 01 đồng chí được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo và 03 đồng chí được Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen trong phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo; có 22 Thầy thuốc được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

### ***Kính thưa toàn thể Đại hội!***

***Về hạn chế, tồn tại:*** Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua ở một số cơ sở trực thuộc còn mang tính hình thức, chưa thiết thực, chưa đến được với số đông đoàn viên, người lao động. Một số đơn vị có tổ chức “phát” nhưng chưa “động”, chưa có sự theo dõi, đôn đốc thực hiện đảm bảo hiệu quả; Nội dung thi đua còn chung chung, không được cụ thể hóa cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, hình thức tổ chức còn chậm đổi mới. Việc duy trì và nuôi dưỡng phong trào chưa được thường xuyên, liên tục, chưa lan tỏa đều khắp giữa các nhóm đối tượng.

Công tác phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức nên tác dụng và sự lan tỏa của điển hình trong thực tế có mặt còn hạn chế.

Việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho phong trào thi đua có nơi chưa thật sát, đúng nên chưa có tác dụng khuyến khích, động viên, thúc đẩy điển hình tiên tiến vươn lên và chưa tạo động lực để phong trào thi đua phát triển mạnh và bền vững.

Việc xét khen thưởng, bình xét và công nhận danh hiệu thi đua có nơi, có lúc còn cào bằng, nể nang, một số nơi chưa kịp thời, việc khen thưởng thành tích đột xuất chưa nhiều. Tỷ lệ đề xuất khen lãnh đạo quản lý còn cao, chưa chú trọng bình xét, đề xuất khen thưởng đối với đoàn viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và công nhân lao động trực tiếp sản xuất.

### ***Kính thưa toàn thể Đại hội!***

Qua việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động đặc biệt là phong trào ***“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”*** đã khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ của người lao động. Những sản phẩm, công trình khoa học chất lượng được ứng dụng rộng rãi, đồng thời qua đó tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát triển sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy những kết quả đạt được của phong trào, xin đề xuất một số kinh nghiệm, giải pháp cụ thể như sau:

**Một là:** Gắn phong trào thi đua yêu nước với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức ***“Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”***, ***“Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”***, ***“Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”***. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành

chính, đạo đức công vụ, phong cách, thái độ phục vụ đoàn viên, người lao động của cán bộ, công chức ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả.

**Hai là:** Đề phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, liên tục, đúng định hướng cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của các cấp ủy Đảng, của công đoàn cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa công đoàn với chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Thực tế cho thấy, nơi nào có sự phối hợp chặt chẽ thì nơi đó phong trào thi đua thực sự đem lại hiệu quả.

**Ba là:** Tập trung đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua, gắn nội dung thi đua với việc động viên, khuyến khích mọi công chức, viên chức, người lao động và tập thể tự giác tham gia phong trào, hướng phong trào thi đua vào việc nâng cao kết quả, hiệu quả của công việc tại cơ quan, đơn vị; tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua; quan tâm chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới, nhân rộng mô hình mới.

**Thứ tư là:** Cùng với phong trào thi đua, cần đồng bộ thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; có những biện pháp phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi, động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phong trào thi đua trong mỗi cơ quan, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng để kịp thời tuyên truyền phổ biến các gương điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong tổ chức và đoàn viên, người lao động.

Trên đây là một số kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" và các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động ngành Y tế xin phép được chia sẻ cùng các đại biểu. Cuối cùng xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn!